

ทปอ.จ่อเปลี่ยนวันเปิดเทอม

ทุกมหาวิทยาลัยรับรวม'อาเซียน'

เดิหน้ารับประชาคมอาเซียน มติที่ประชุมอธิการบดีไฟเขียวเปลี่ยนวันเปิด- ♦ อ่านต่อหน้า 18

เปิดเทอม □ ต่อจากหน้า 1

เปิดเทอม ตั้ง 27 อธิการบดีศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มใช้ปี 56 ประธาน ทปอ.แนะดึงราชภัฏ ราช มงคล โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะเข้าร่วมหารือ คาดได้ข้อสรุปจุดยืน 3 ธ.ค.นี้ เผยบางมหาวิทยาลัยนำร่องไปก่อนแล้ว เปลี่ยนวันเปิดเทอมเป็นเดือน ก.ย.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทั้ง 27 แห่งไปคุยกับประชาคมในมหาวิทยาลัย เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเลื่อนจากเดือน มิ.ย.ไปเป็นเดือน ก.ย. ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 3 ประเทศในอาเซียนที่ไม่ได้เปิดเรียนช่วงดังกล่าว ได้แก่ ไทย พม่า และฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนอาจมีผลกระทบในหลายด้าน จึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด โดยมอบหมายให้อธิการบดีทั้งหมดไปพูดคุยกับคณบดีและนักศึกษา เพื่อจะได้คำตอบที่นอกเหนือจากความคาดหมายว่า การปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนจะเกิดผลกระทบเรื่องใดบ้าง และ ทปอ.จะนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการประชุมวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ก่อนประกาศจุดยืนที่ชัดเจนต่อไป

“ทปอ.ยังคุยกันด้วยว่า หากเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนจริงควรจะต้องเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) และมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย รวมถึงจะไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าการเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรหรือไม่ แต่ไม่ได้หมายความว่ามติปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน เพียงแต่เห็นว่าในอนาคตควรจะมีการจัดระบบการศึกษาให้อยู่บนทิศทางเดียวกัน” ศ.ดร.ประสาธ กล่าวและว่า จากกรณีที่ทปอ.ได้หารือในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้บางมหาวิทยาลัยไปหารือกันเป็นการภายในแล้ว และบางแห่งมีมติชัดเจนจะปรับการเปิดภาคเรียนไปเป็นเดือน ก.ย. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นต้น

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดภาคเรียน แต่ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติปกติจะเปิด-ปิดภาคเรียนไม่ตรงกับคณะอื่น ๆ อยู่แล้ว จึงสามารถทำได้ และตนก็เห็นด้วยกับการที่จะปรับให้มีความเป็นสากล เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือนักวิชาการทางการศึกษากับนานาชาติ

ทั้งนี้ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยกำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือนพ.ย.-มี.ค. ขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีกำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค.